

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Garden 2-4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร 10400

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกศล	โพธิ์สุวรรณ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายศุทธิชัย	บุญนาถ	กรรมการและกรรมการสรรหา
6. ร้อยเอกหม่อมราชวงศ์จุลรังษี	ยุคล	กรรมการ
7. นายอาร์กซ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายประณต	โกษาการ	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงินและบริหารการจัดการ

### เริ่มการประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและแถลงประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 67 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 47 คน รวมจำนวน 114 คน นับจำนวนหุ้นได้ 33,138,186,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 67,887,512,266 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) โดยประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.09 น. และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้นายอาร์กซ์ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด โดยช่องที่ 1-ลงมติเห็นด้วย ช่องที่ 2 -ลงมติไม่เห็นด้วย และช่องที่ 3-งดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ หักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดยในการประชุมครั้งนี้มี 3 วาระ

3. การพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้สอบถามเพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนเสียง โดยการลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน

4. ในกรณีมอบฉันทะ

4.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

5. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ ทุกครั้งที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจ้งจำนวนเสียงที่มาเพิ่มในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่งแบบฟอร์มโดยไม่ทำเครื่องหมายในช่องใดๆ หรือทำเครื่องหมายหลายช่อง หรือทำเครื่องหมายไม่ตรงช่อง หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจนหรือหลายเครื่องหมาย จะถือว่า เป็น "บัตรเสีย" ในวาระนั้น และหากส่งบัตรลงคะแนนมาแล้วอ้างว่าปิดการลงคะแนนในวาระนั้น จะไม่นับเป็นคะแนนเสียง

8. หลังจากจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจัดส่งบัตรคะแนนทุกวาระคืนให้กับพนักงานซึ่งจะยื่นรับบัตรลงคะแนนที่ประตูทางออก

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อบริษัทจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน และต่อจากนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ภายหลังจากการแจ้งวิธีการออกเสียง จึงได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัท ได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้นำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

**หมายเหตุ** - ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 10 คน นับจำนวนหุ้นได้ 132,240,284 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 124 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 33,270,427,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

- วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วย คะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้



เห็นด้วย	33,270,427,080	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

**วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ) ของ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม วันที่ 11 เมษายน 2562 ("คำสั่งหัวหน้า คสช.") รวมถึงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย อันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ("ประกาศ กสทช.") ที่มีแนวทางให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ ได้ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ คำสั่งหัวหน้า คสช. มีผลใช้บังคับ หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณาและได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (หรือ "SPTV") (บริษัทย่อย โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.9994) คืนใบอนุญาตฯ ให้แก่ กสทช. โดย SPTV ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ ต่อ กสทช. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยที่การแจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ ดังกล่าวถือเป็นการยกเลิกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของ SPTV ด้วย โดย SPTV จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าชดเชยตามคำสั่งหัวหน้า คสช. และประกาศ กสทช. จำนวนเงินประมาณ 949.70 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม SPTV จะยังคงมีหน้าที่ออกอากาศต่อไปจนกว่าจะได้รับ ความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ และกำหนดวันยุติการให้บริการ จาก กสทช.

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัท มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อความเห็นต่อการทำการรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำการรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.64 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ตามงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) แต่เนื่องจาก กสทช. ได้กำหนดให้แจ้งคืนใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปได้ก่อนที่ SPTV แจ้งคืนใบอนุญาตฯ ต่อ กสทช. จึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำการรายการในครั้งนี้แทน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ ของ SPTV และกำหนดให้ SPTV ยุติการให้บริการในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 หรือให้ดำเนินการออกอากาศถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่ง SPTV จะเริ่มต้นการเยียวยาผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยจะมีระยะเวลา

เสียชีวิตอายุประมาณ 45 วัน สำหรับเงินชดเชยและเงินทดแทนที่จะได้รับจาก กสทช. นั้น กรณีไม่คืนใบอนุญาตจะได้รับเงินประมาณ 461.20 ล้านบาท กรณีคืนใบอนุญาต จะได้รับเงินประมาณ 940.15 ล้านบาท ดังนั้นผลประโยชน์ที่คืนใบอนุญาต จะสูงกว่าการไม่คืนใบอนุญาต ประมาณ 500 ล้านบาท โดย News ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ให้มีความคล่องตัวมาหลายครั้ง โดยยังคงเหลือธุรกิจที่มีศักยภาพและยังทำกำไรต่อไปได้ การคืนใบอนุญาต จะทำให้ปลดภาระหนี้สินจากการประกอบธุรกิจไปได้ทั้งหมด และทำให้มีเงินสดเหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทที่ยังเหลืออยู่ รวมทั้งกำจัดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และสามารถรับรู้กำไรทางบัญชีจากการคืนใบอนุญาต ซึ่งจะช่วยให้อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมดีขึ้น นอกจากนี้แม้ว่าจะมีการคืนใบอนุญาต แล้วก็ตาม แต่ในกลุ่มธุรกิจสื่อก็ยังคงจะมีการดำเนินธุรกิจต่อไปโดยจะเน้นที่สื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดอีเวนต์ต่างๆ โดยในส่วนของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด จะปรับโครงสร้างธุรกิจไปเป็น call center ให้แก่ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ (Home Shopping) และบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด (ESI) ก็จะทำธุรกิจด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดย ESI เป็นหนึ่งไม่กี่รายที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษในการประกอบธุรกิจด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ) ของ SPTV ซึ่งเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการทำรายการครั้งนี้มากกว่าการไม่ทำรายการทั้งในแง่ของการประกอบธุรกิจและราคา ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบให้สัตยาบันในการทำรายการครั้งนี้ โดยรายละเอียดของการทำรายการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ) ของ SPTV ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

### นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร-ผู้ถือหุ้น

- ขอสอบถามแผนการใช้เงินชดเชยและเงินทดแทนที่จะได้รับจาก กสทช. ว่าจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาตรการเยียวยาที่ กสทช. กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แม้ว่าจะคืนใบอนุญาตหรือไม่ บริษัทฯ ก็ยังมีคงมีผลขาดทุน ไม่ทราบว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพื่อให้ผลดำเนินงานเป็นกำไร

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ตามหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อ 4 ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับหนี้สินทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ในข้อ 4.2 และ 4.3 จะเป็นหนี้ที่บริษัทฯ ต้องชำระ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการเพิ่มทุนตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในช่วงที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นในการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการของกลุ่มบริษัท โดยภาระหนี้ (เงินต้น) ณ ปัจจุบันประมาณ 592 ล้านบาท เมื่อได้รับเงินจาก กสทช. ก็จะนำมาใช้คืนทั้งหมด โดยจะใช้คืนตามลำดับตามที่ได้รับเงินจาก กสทช. โดยในครั้งแรก กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 6 ก่อน ส่วนที่ 2 จะเป็นเงินค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ซึ่งจะได้รับเมื่อยุติการออกอากาศ และส่วนที่ 3 (สุดท้าย) จะเป็นส่วนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 5 ที่บริษัทฯ ได้ชำระไปแล้ว แต่ได้รับยกเว้น ก็จะได้คืน โดยเบื้องต้นน่าจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน เนื่องจากจะต้องรอให้

ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 ประมาณ 20 ราย นำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 ให้ครบถ้วนก่อน ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนสิงหาคม 2562 ดังนั้นเมื่อได้รับเงินจาก กสทช. กลุ่มบริษัทก็จะทยอยคืนหนี้ที่ค้างชำระ โดยไม่ต้องมีการเพิ่มทุน

- สำหรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการยุติการออกอากาศ เช่น ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาดาวเทียมก่อนครบกำหนด การคืนพื้นที่สำนักงาน และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 27/58 จะมีการชี้แจงรายละเอียดหนี้สินภาระผูกพันกับบุคคลอื่นจำนวน 45 ล้านบาท เป็นภาระผูกพันตามโครงการกับสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) เพื่อทำ rating ร่วมกัน แต่ได้มีการยุติโครงการไปแล้ว และยังคงมีภาระผูกพันตามสัญญาเหลืออยู่อีก 45 ล้านบาท ซึ่งเมื่อมีการยกเลิกโครงการไปแล้ว บริษัทฯ ก็ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินดังกล่าวแต่อย่างใด

- ในส่วนค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงาน เนื่องจากช่องสปริงนิวส์ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยไม่มีการผลิต content เอง โดยมีการจ้างกลุ่ม Nation ผลิตภายใต้ชื่อ สปริงนิวส์ รวมถึงมีการเลิกจ้างพนักงานไปตั้งแต่ก่อนขอคืนใบอนุญาตฯ ปัจจุบันมีพนักงานอยู่ไม่กี่คน ซึ่งหากมีการยุติการออกอากาศ ก็อาจจะหารือกับพันธมิตรในการรับโอนพนักงานไปทำงานในตำแหน่งที่ว่างอยู่ ดังนั้นหากต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน ก็ไม่น่าจะเกิน 5 ล้านบาท

- สำหรับเงินสดส่วนที่เหลือ จากการชำระค่าใช้จ่ายทุกส่วนตามที่กล่าวมาแล้วประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทฯ ก็จะนำมาบริหารเพื่อพัฒนาการสร้างรายได้ของบริษัทฯ ที่เหลืออยู่ ได้แก่ (1) ESI (บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด) ซึ่งปีที่แล้วทำรายได้ได้น้อยเนื่องจากไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการทำโครงการ เพราะการทำโครงการจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก่อน ดังนั้นเงินส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อให้ ESI ประมูลงานโครงการใหญ่ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา ESI ทำได้เพียงโครงการเล็กๆ รวมถึงผลขาดทุนของ ESI ส่วนใหญ่จะมาจากค่าเสื่อมราคา ซึ่งหากมีเงินทุนในการทำโครงการ ก็เชื่อว่า ESI จะสามารถทำผลกำไรได้ไม่ยาก ดังนั้นจากนี้ไป บริษัทฯ จะเน้นขยายศักยภาพธุรกิจของ ESI เพราะการลงทุนของ ESI มีทั้งส่วน hardware และ software โดยเฉพาะอย่างยิ่ง software ที่เป็น application ต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจในปัจจุบัน (2) บริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ผลการดำเนินงานขาดทุนส่วนใหญ่มากจากภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบริษัทแม่ เพื่อนำไปจ่ายค่าตอบแทนสัญญาใช้เครื่องหมายการค้าฐานเศรษฐกิจเป็นระยะ 30 ปี ซึ่งโดยข้อเท็จจริงบริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มี EBIDA เป็นบวก ดังนั้นการทำการกำไรก็ไม่น่าจะยากเช่นกัน และ (3) บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด ยังมีข้อจำกัดของ facebook ซึ่งรายได้ร้อยละ 80 ของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด มาจาก facebook แต่เมื่อ facebook มีการจำกัดการเข้าถึงจึงทำให้รายได้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ก็จำเป็นต้องเร่งแก้ไขรายได้ เบื้องต้นได้แก้ไขโดยส่วนแรก บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด ได้ทำสัญญาบริหารสื่อทีวีมีเดียให้กับกลุ่ม Nation และส่วนที่สองให้บริการเป็น call center กับ home shopping แห่งหนึ่ง ซึ่งจะออกอากาศหลักในช่องเนชั่น ดังนั้นในอนาคตรายได้ของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด จะมาจากการแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) กับกลุ่ม Nation และการเป็น call center นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่ม Nation เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการนำเสนอข่าวสารและสื่อที่มีอยู่เพื่อสร้างเป็น platform ร่วมกัน โดยจะเป็นการทำประโยชน์ในการบริหารจัดการสื่อโซเชียลและสื่อออนไลน์ที่มีอยู่กระจาย และปัจจุบันแต่ละสื่อแต่ละเพจผู้ติดตามหลายล้านคน เช่น สปริงนิวส์ มีคนติดตามประมาณ 3 ล้านคน ขอบสนาม มีคนติดตามประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งหากนำมารวมและมีการใช้ข้อมูลร่วมกันก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้ เพียงแต่ยังต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา

อีกสักกระยะ เพราะต้องใช้นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist) เพื่อวิเคราะห์ว่าควรจะพัฒนาในรูปแบบใด กล่าวคือ จะใช้การลงทุนไม่มากและเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำกำไรให้ได้มากที่สุด

### นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร-ผู้ถือหุ้น

- จากที่ฟังการชี้แจง ปีนหน้าบริษัท น่าจะมีผลประกอบการเป็นกำไรแล้วใช่หรือไม่

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- คาดว่าปีนี้น่าจะมีผลกำไร โดยส่วนแรกจะมาจากการปรับปรุงและแก้ไขผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากทางบัญชี เมื่อได้รับเงินจาก กสทช. ก็น่าจะมีการยกเลิกการตั้งสำรองด้อยค่าในหลายๆ ส่วน

### นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- แม้ว่าเราจะเคลียร์หนี้ได้แล้วและผลประกอบการก็น่าจะเป็นกำไร ไม่แน่ว่าจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อใด และต้องมีการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมก่อนหรือไม่

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หากจะจ่ายเงินปันผล อันดับแรกก็ต้องพยายามให้มีกำไรให้ได้ จากนั้นก็ต้องมีลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมเพื่อสามารถให้จ่ายเงินปันผลได้ และหากมีกำไรต่อเนื่อง ก็จะได้ประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องพิจารณาจากงบการเงินอีกครั้งว่า เมื่อได้รับเงินชดเชยจาก กสทช. แล้ว มีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่เท่าใด

### นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล-ผู้ถือหุ้น

- ปัจจุบันมีผลขาดทุนจากการตั้งสำรองด้อยค่าใบอนุญาตฯ จำนวนเท่าใด

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ตามงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562 ไม่มีผลขาดทุนการตั้งสำรองด้อยค่าใบอนุญาตฯ แล้ว แต่ได้มีการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยคือ SPTV แทน ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากนี้ เมื่อ SPTV ได้รับเงินคืนมา ก็จะมีการลดทุน เพื่อนำเงินที่ได้รับมาคืนให้กับบริษัทแม่ และการลดทุนจะจะช่วยล้างขาดทุนเงินลงทุนใน SPTV ได้

### นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล-ผู้ถือหุ้น

- ถ้าเช่นนั้น ผลขาดทุนเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ ประมาณ 230 ล้านบาท คือกรณีใด

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เป็นผลขาดทุนในหุ้น NMG ที่บริษัทฯ ถืออยู่

### นายนรา ศรีเพชร-ผู้ถือหุ้น

- ตามที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนธุรกิจที่จะสร้าง Platform น่าจะเป็นไปได้ยาก บริษัทฯ มีนโยบายจะทำธุรกิจอื่นที่ควบคุมได้มากกว่าหรือไม่

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- การเริ่มธุรกิจใหม่จะต้องใช้ระยะเวลาศึกษาใหม่ทั้งหมด ดังนั้นจะมุ่งเน้นทำธุรกิจจากสิ่งที่มีอยู่ โดยจะเป็นการรวบรวมจากที่เคยอยู่อย่างกระจัดกระจายมาเชื่อมต่อโดยจะมาเป็น Platform เพื่อให้ใช้ข้อมูลร่วมกันหาประโยชน์ได้ เช่น การวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคและสื่อในการขายโฆษณาหรือขายสินค้า ซึ่งการพัฒนา Platform จะทำได้ง่ายกว่าเพราะมีบุคลากรรวมถึงกลุ่มผู้บริโภคพร้อมอยู่แล้ว ดังเช่นปัจจุบันแม้ไม่ได้มีการพัฒนาใดๆ ก็มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่นำเสนอไปดีหรือไม่ มีผู้ตอบรับมากน้อยเพียงใด จึงจำเป็นต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูลให้ อย่างไรก็ตาม ไร้ก็ดี จะไม่มีการทำโครงการหรือการลงทุนที่ต้องใช้เงินทุนสูงแต่อย่างใด

**หมายเหตุ** - ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 13 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,406,189,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 137 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 34,676,616,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

- วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ให้สัตยาบันการเข้าทำรายการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ) ของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	34,674,323,855	เสียง	ร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	2,292,725	เสียง	ร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

### วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะดังต่อไปนี้

#### นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ - ผู้ถือหุ้น

- มีแนวทางการลงทุนและพิจารณาควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร เพื่อให้กลุ่มบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายลดลงอยู่ในอัตราที่เหมาะสมและมีผลกำไรแบบยั่งยืน เพราะที่ผ่านมาเห็นว่ากลุ่มบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีผลดำเนินการเป็นกำไรได้ยาก

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- การพิจารณาการลงทุนของบริษัททั้งหมดจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ และจะพิจารณาว่า การลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือส่งเสริมธุรกิจมากน้อยเพียงใด ซึ่งขอเรียนว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตลอดเวลา เช่น ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้ 407 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้เพิ่มเป็น 658 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 และจากปี 2560 มีผลขาดทุนประมาณ 570 ล้านบาท ในปี 2561 ผลขาดทุนลดลงเหลือเพียง 273 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมายอมรับว่า พิจารณาแนวโน้มธุรกิจสื่อไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้พิจารณาเรื่องเทคโนโลยีทดแทนที่จะเข้ามาแทนสื่อโทรทัศน์ว่าจะส่งผลกระทบต่อทุนแรงเช่นในปัจจุบัน เมื่อมีสื่อออนไลน์สื่อดิจิทัลที่เข้ามาทำให้สื่อโทรทัศน์ได้รับความเสียหายทั้งหมด เนื่องจากสื่อโทรทัศน์มีภาระต้นทุนที่สูงมาก ทั้งค่าใบอนุญาตฯ ค่าดาวเทียม ค่าโครงข่าย ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ กสทช. ได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลในครั้งนี้

#### นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล-ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีแนวโน้มจะยกเลิกการทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจหรือไม่

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจยังมีกลุ่มลูกค้าอยู่ มีการจัดพิมพ์ประมาณ 20,000 เล่มต่อฉบับ เนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ซึ่งยังไม่มีมีการปรับรูปแบบเป็นสื่อดิจิทัล การลงโฆษณาต้องมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมไปแสดง

ในการเบิกจ่าย จึงยังจำเป็นต้องมีหนังสือพิมพ์อยู่ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้งบประมาณ ซึ่งบริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มีฐานรายได้จากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการประมาณร้อยละ 30-40

### ผู้ถือหุ้น-ไม่ได้แจ้งชื่อ

- มีแนวทางกำไรธุรกิจหนังสือพิมพ์อย่างไร และบริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มีแนวทางในการทำกำไรอย่างไร

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หนังสือพิมพ์สุวานเศรษฐกิจไม่มีกำไร โดยธุรกิจหนังสือพิมพ์ทุกแห่งไม่มีผลกำไร ดีที่สุดก็จะแค่เท่าทุน โดยเดิมรายได้จะมาจากโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เท่านั้น แต่ปัจจุบัน บริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มีรายได้จาก 3 ทางคือ (1) การทำข่าวเศรษฐกิจ (2) การจัดอีเวนต์ ซึ่งหลายอีเวนต์ได้รับผลตอบแทนที่ดีมาก เนื่องจากมีการร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ทำให้สามารถรับงานอีเวนต์ใหญ่ๆ หรือของทางราชการเพิ่มมากขึ้น และ (3) มีการทำรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่องเนชั่น 22 อาทิ รายการเก็บตกจากเนชั่น รายการชั่วโมงสุวานเศรษฐกิจ และรายการฐานยานยนต์

### นางสาวเจนเนตร เมธาวิณิช-ผู้ถือหุ้น

- ขอสอบถามรายละเอียดการซื้อขายหุ้นให้แก่ บริษัท ทีวี ใดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TVD) ว่า เมื่อมีการยกเลิกการซื้อขายหุ้น ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ TVD หรือไม่ และขณจะเจรจาซื้อขาย บริษัทฯ ทราบเรื่องการให้คืนใบอนุญาตฯ หรือไม่

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ตอนเจรจากับ TVD มีข่าวว่าจะมีการให้คืนใบอนุญาตและได้รับเงินชดเชย แต่ยังไม่มีความแน่นอนจาก กสทช. จึงได้มีการเจรจากับ TVD แต่ไม่สามารถเจรจามาข้อยุติเกี่ยวกับเงินชดเชยที่จะได้รับจาก กสทช. ได้ จนกระทั่งมีความชัดเจน จึงได้ขอยกเลิกสัญญา โดยไม่มีค่าชดเชยหรือค่าเสียหายจากการเลิกสัญญากับ TVD แต่อย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 15.10 น.

.....--ลายมือชื่อ--.....

(นายโกศล โพธิ์สุวรรณ)

ประธานฯ

.....--ลายมือชื่อ--.....

(นางสาวณิชา มีสุข)

ผู้บันทึกการประชุม